



ทรงพระเจริญ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลโนนสูง



จดหมายข่าว

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



กิจกรรมแม่ดีเด่น
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำปี ๒๕๖๓



เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเป็นการสร้างเสริม
กำลังใจให้กับตัวแทนแม่ดีเด่นประจำชุมชนในเขตเทศบาล ในการนี้
เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับอำเภอโนนสูง ได้ร่วมจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น
แม่ดีเด่นในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้าง

แม่ดีเด่นในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อ
เป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณแม่ผู้เป็นแบบอย่างของสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
ในช่วงเย็นของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง



การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๓



เนื่องด้วยวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อประชุม เสนอญัตติทั่วไป ญัตติเรื่องการโอนงบประมาณประจำปี ญัตติพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการพิจารณาญัตติดังกล่าวในวาระที่ ๒-๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และให้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง



การจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานาน จึงทำให้ถนนหลายเส้นในเขตเทศบาลสัญจรไม่ได้ ในกรณีนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



การมอบถุงยังชีพ และมอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาทุกข์ เทศบาลตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยนายประสงค์ โพธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ร่วมกับท่านนายอำเภอโนนสูง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง และอำเภอโนนสูง

การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง



เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลโนนสูง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทาน ในการนำรถแบคโฮ ขุดตักลอกคลอง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการไหลเวียนของน้ำ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง

